

## คำประกาศเกียรติคุณ

> ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

ในพิธีมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาวิชานิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี ๒๕๖๕



> ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๔๙๖ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๑๘ เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๒๔ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขากฎหมายอาญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๒๕ และปริญญาเอก (เกียรตินิยม) L'Université de Nancy-II ประเทศฝรั่งเศส พ.ศ. ๒๕๓๕

> ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ เริ่มรับราชการในตำแหน่งอาจารย์ประจำ ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๘ เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ ได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) กรรมการธุรกรรม สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงได้รับพระมหากษัตริย์คุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

> ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ เป็นผู้มีชื่อเสียงในวงการกฎหมายและด้านวิชาการนิติศาสตร์ เพราะท่านได้แต่งตำราทางกฎหมายหลายเรื่อง เช่นประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิงกฎหมายอาญาภาคทั่วไป กฎหมายอาญาภาคความผิดและลหุโทษ กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ สังคมกฎหมาย มุมมองใหม่ในกฎหมายอาญา ฯลฯ รวมถึงมีบทความทางวิชาการมากมาย ซึ่งผลงานทางวิชาการทั้งหลายเหล่านั้น ได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่วงการในทางนิติศาสตร์ โดยเฉพาะในด้านกฎหมายอาญาที่เสมือนเป็นหลักและแนวคิดทฤษฎีให้นักกฎหมายในรุ่นหลังได้ศึกษาเพื่อพัฒนาต่อยอดอันเกิดเป็นประโยชน์อันหาที่สุดไม่ได้ต่อสังคมอย่างแท้จริง

> ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ได้อุทิศตนเพื่อวงการศึกษามาโดยตลอด เพราะนอกจากท่านจะเป็นอาจารย์ผู้บรรยายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว ยังเป็นผู้บรรยายเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายให้แก่ หน่วยงาน และสถาบันการศึกษา

ต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชนมากมาย ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่รับราชการ ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ได้ทุ่มเทชีวิตและ จิตวิญญาณของความเป็นครูด้านกฎหมาย ในการให้ความรู้แก่นักศึกษาอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ไม่หวงแค้นวิชา ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการพัฒนางานการนิติศาสตร์ของประเทศไทย อย่างไม่เคยย่อท้อ เป็นที่ประจักษ์และยอมรับในวงการศึกษาด้านนิติศาสตร์อย่างแพร่หลาย จนอาจจะนับได้ว่าเป็นอาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ลงในหนังสือต่าง ๆ ทั้งทางวิชาการกฎหมายและที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายมากที่สุดคนหนึ่ง

> ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ได้รับพระมหากษัตริย์คุณโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ปฏิบัติงานตัดสินคดีอย่างเป็นอิสระ ยืนหยัดในการปกป้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รำรงรักษาไว้ซึ่งหลักการของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และใช้หลักนิติธรรมอย่างถูกต้อง สร้างความเป็นธรรม ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่ถูกต้องแก่สังคม และถือได้ว่าเป็นเสาหลักคนหนึ่งของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองรัฐธรรมนูญตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

> ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ นอกจากจะเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ยืนหยัดตามหลักนิติธรรมที่ถูกต้องแล้วยังเป็นอาจารย์ในสถาบันทางกฎหมายต่าง ๆ ที่มั่นคงในจุดยืนและความคิดเห็นของตนเอง กล้าแสดงออก กระตือรือร้น ขยันทำงาน มีความเข้มแข็งยึดมั่นในหลักการและมีเหตุผล แต่ก็อ่อนน้อมถ่อมตน เป็นที่รักใคร่ของลูกศิษย์ สามารถสอนสั่งแนะนำลูกศิษย์ให้ประสบความสำเร็จ นับเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ ดังนั้น ด้วยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ประกอบกับความอุทิศตนในการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านกฎหมายจนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งยังเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมอุทิศตนให้แก่สังคมตลอดมา นับว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง

> จากผลงานดังกล่าวมาข้างต้น สภามหาวิทยาลัยรังสิตในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญา ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ แก่ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ เพื่อเป็นเกียรติและเป็นการประกาศเกียรติคุณสืบไป